

พ.ว



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ตง.ผตปค.
เลขที่ 105
วันที่ 31 ตค 19
เวลา 16.00

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๓๒๗

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณรงค์ เทพรัักษ์)

ทน.กง.วป. รกท.

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสังเกต	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.	เรื่องนำเสนอก่อนการประชุม	<p>๑. การเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี</p> <p>การเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นการเดินทางตามปกติไปกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เน้นเรื่องการค้าขายเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องพิจารณาถึงสินค้าทางการเกษตรที่จะนำไปค้าขายด้วย เพราะประชาชนของสหพันธรัฐรัสเซียมีการบริโภคที่ต่างจากประเทศไทย นอกจากนี้ต้องหาวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของประเทศ รวมทั้งการผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของต่างประเทศ</p> <p>๒. การสนับสนุนการจัดทำประชาคมอีอีซี</p> <p>ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานสนับสนุนการจัดทำประชาคมอีอีซี ทั้งนี้ คณะกรรมการอีอีซี (กรธ.) จะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการประเมินความเข้าใจในร่างอีอีซีของประชาชน</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช</p> <p>ให้ มท. เข้าไปดูแลกรณีการขาดแคลนน้ำประปาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช รวมทั้ง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกับระบบการรักษาพยาบาล ซึ่งปัญหาในเรื่องดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นคือ ประเด็นการขาดแคลนแหล่งน้ำในปัจจุบันและการหาแหล่งน้ำใหม่ของผู้บริหารในพื้นที่ โดยขอให้ ปภ. และ กปภ. เข้าไปดูแลปัญหาการขาดแคลนน้ำในปัจจุบันและให้พิจารณาว่า จะเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไรในปัดไป นอกจากนี้ให้ สด. และ ปค. เข้ามาดูแลการดำเนินงานของเทศบาลนครศรีธรรมราชให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดการที่เป็นระบบ</p>	<p>สป.มท.</p> <p>ปค. (สน.ปท.)</p> <p>ปภ., กปภ., สด., ปค. (สน.ปท.)</p>
๒.	ประเด็นการติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	<p>๑. การบริหารจัดการขยะทิ้งระบบ</p> <p>ให้ กทม. พิจารณาหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการขยะ ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะระหว่างขยะจากบ้านเรือนและขยะในพื้นที่สาธารณะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร จำนวนขยะเกิดจากแหล่งใดมากกว่ากัน หากต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยทั้งกระบวนการต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร และจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยมากกว่า ๒๐ บาทต่อครัวเรือนได้หรือไม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของ</p>	กทม.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสังเกต	หมายเหตุ
		<p>ของค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ซึ่ง กทม. มีค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยในปัจจุบันถึง ๖,๕๑๙ ล้านบาท รวมทั้งวิธีการจัดการกับขยะมีพิษและขยะติดเชื้อด้วย โดย กทม. อาจพิจารณาหาบริษัทจากภายนอก (outsourc) มาดำเนินการเก็บและขนขยะมูลฝอยก็ได้</p> <p>รมว.มท. ต้องการไปเยี่ยมชมโครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงาน จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด ๓๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ดังนั้นให้ กทม. พิจารณารวันและเวลาและแจ้งให้ รมว.มท. ทราบด้วย</p> <p>ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่า หากทำถังขยะแบบคัดแยกประเภท เมื่อถึงเวลาจัดเก็บก็ห้ามใช้รถเก็บแบบรวมขยะโดยไม่คัดแยก โดยการแยกขยะ อาจเริ่มที่สถานที่ราชการ</p> <p>ปมท. เสนอเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ให้ กทม. ศึกษาพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของการทิ้งขยะของประชาชนในกรุงเทพฯ</li> <li>๒. นำหลักวิชาการไปปรับใช้กับพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของการทิ้งขยะของประชาชนในกรุงเทพฯ</li> <li>๓. พิจารณาหาบริษัทจากภายนอก (outsourc) มาดำเนินการเก็บและขนขยะมูลฝอย</li> </ol> <p>๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบและในพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพฯ</p> <p>การสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันต้องสร้างแบบขนาดเล็กหรือขนาดกลางเพื่อดำเนินการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เท่านั้น การก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นสถานที่บำบัดน้ำเสียจากสถานที่ต่างๆ ไม่สามารถทำได้ และควรมีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียด้วย โดยให้ กทม. จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบและในพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพฯ และรายงานให้ รมว.มท. ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๓. แผนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการระบายน้ำในคลองเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก/ปรากฏการณ์ลานินญา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการใช้เรือดูดโคลน</p> <p>ให้ กทม. เตรียมระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองย่อยออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงฤดูฝนนี้ ในขณะเดียวกันเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำเสียออกจากคลองดังกล่าว และให้เตรียมแผนการระบายน้ำในพื้นที่ รวมทั้งให้ร่วมกับ ยผ. ดำเนินการดูดโคลนในคลองต่างๆ ด้วย โดยให้ กทม. จัดเตรียมรายละเอียดในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวและรายงานให้ รมว.มท. ทราบ</p> <p>ทั้งนี้ กทม. อาจเสนอโครงการบำบัดน้ำเสียและการขุดลอกคูคลอง เข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยก็ได้</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม., ยผ.</p>

ลำดับ	ประเภท	ข้อสังเกต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ปมท. เสนอเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>ให้ กทม. นำบทเรียนของเหตุการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ.๒๕๕๔ มาปรับใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปีนี้และพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาหากเกิดน้ำท่วมซ้ำแบบฉับพลันด้วย</p> <p>๔. สรุปบทเรียนและข้อเสนอมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>เห็นชอบในข้อเสนอดังกล่าว เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้ ปก. จัดทำรายละเอียดเพื่อเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๕. การดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท)</p> <p>ให้ดำเนินการโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และให้จัดทำสรุปลงในเอกสารแผ่นเดียวเพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบด้วย โดยโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐและมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลถือว่าเป็นที่ชื่นชมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีด้วย</p> <p>ปมท. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>ให้ผู้ตรวจราชการ มท. และผู้ตรวจราชการของทุกกรมในสังกัด มท. ไปช่วยติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท) เพื่อให้โครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและมีการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>๖. การจัดงาน OTOP Midyear ๒๐๑๖</p> <p>การจัดงาน OTOP Midyear ๒๐๑๖ ภายใต้นโยบาย “ความหลากหลายทั่วไทย หาได้ทีเดียว” ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นงานช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี โดย รมว.มท. ได้ชื่นชม พช. ที่ดำเนินการทำให้รายจ่ายในการจัดงานลดลงด้วย</p>	<p>ปก.</p> <p>ปก. (สน.ปท.)</p> <p>พช.</p>
๓.	ประเด็นข้อสั่งการของ รมว.มท.	<p>๑. กรณีไฟไหม้หอพักนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย</p> <p>๑) การควบคุมดูแลสถานที่ต่างๆ มีกฎหมายกำกับไว้หมดแล้ว ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่าให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เช่นนี้ขึ้นอีก โดยให้ ยผ. สด. และ กทม. ไปพิจารณาจัดทำกรอบการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวด้วย</p> <p>๒) ให้ ปก. และ สด. พิจารณาว่า หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในลักษณะดังกล่าวขึ้นจะดำเนินการอย่างไร</p> <p>๓) การตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้างมี ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ก่อสร้างมานานแล้วและส่วนที่เพิ่งก่อสร้าง และจุดที่ต้องการเน้นคือ การแบ่งหน้าที่กันของ ยผ. และ สด. ในการตรวจสอบกลุ่มอาคารที่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและกลุ่มอาคารที่อยู่นอกเขตควบคุมอาคาร โดยให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>ให้พิจารณาจัดทำกรอบระยะเวลาการตรวจสอบอาคารว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าวก็ขอให้รีบดำเนินการ</p>	ปก., ยผ., สด., กทม.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>๒. ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะที่ดิน</b> ให้ ยผ. เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะที่ดิน โดยการสร้างแนวเขตป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชน แต่ต้องเป็นจำนวนพื้นที่เท่าเดิมและถ้าเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ ให้ดูแลพื้นที่ใน ๓ แห่งที่มีการร้องขอความช่วยเหลือจำนวนมากด้วยคือ พื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และพื้นที่ชายฝั่งบริเวณแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันตก</p> <p><b>๓. การแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร</b> ให้ มท. กำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ นอกจากการทำนา โดยเบื้องต้นจะใช้แนวทางการทำการเกษตรแบบโซนนิ่ง และ Agri-Map รวมถึงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> <p><b>๔. ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน</b> ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนของ มท. และรายงานให้ รว. มท. ทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ให้มีผลงานเป็นรูปธรรมด้วย</p> <p><b>๕. การใช้ Application ของหน่วยงานภาครัฐ</b> ให้บุคลากรของ มท. ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ศึกษาการใช้ Application ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ระบบ G-News, G-Chat ฯลฯ เพื่อติดตามข่าวสารการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้โดยตรง</p> <p><b>๖. การป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ</b> ให้ สด. สรุปข้อมูลจุดตัดทางรถไฟว่ามีทั้งหมดกี่แห่งและมีการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟแต่ละแห่งอย่างไรบ้าง และรายงานให้ รว.มท. ทราบ</p> <p><b>๗. การวางแผนงานใน ๑ ปีต่อไป</b> ให้ มท. พิจารณาว่า ๑ ปีนับจากนี้ตั้งแต่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีสิ่งใดที่ มท. ต้องดำเนินการบ้างทั้งงานตามหน้าที่ (function) และงานนโยบาย (agenda) และรายงานให้ รว.มท. ทราบด้วย</p> <p><b>๘. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล</b> ให้ มท. ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน เนื่องจาก พณ. มีฐานข้อมูลของตนเองที่เป็นหมายเลข ๑๓ หลักและขึ้นต้นด้วยเลข ๐ ซึ่งอาจซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลที่ มท. มีอยู่ ดังนั้น ให้พิจารณาหาทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าวด้วย</p>	<p>ยผ., กทม.</p> <p>สป.มท.</p> <p>พช., ปค. (กสภ.)</p> <p>ปค. (สน.ปท.)</p> <p>สด.</p> <p>สป.มท.</p> <p>ปค. (สน.บท.)</p>